
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2567 
วันพุธที ่3 มกราคม 2567 

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 
เวลา 10.25 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 คำสั่ งสภากรุงเทพมหานคร ที่  74/2566 ลงวันที่  14 ธันวาคม พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2567 
 1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร รวม 4 เรื่อง ดังนี ้
 1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมการจ้างที่ปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่ 
 2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 
 3. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้างดาดท้องคลองใต้สะพานที่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ 
 4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครปรับปรุงรูปแบบและตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายอ่ืน ๆ บนทางเท้า เพ่ือยกระดับ
คุณภาพทางเท้าให้มีประสิทธิภาพ 
 - ที่ประชุมรับทราบ 

 
2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1)
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 
 
 

3. กระทู้ถาม... 
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3. กระทู้ถาม 
3.1 กระทู้ถามสดของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการ

เกี่ยวกับการกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเปลี่ยนเป็นรถโดยสารประจำทางท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
3.2 กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝาท่อระบายน้ำ

ริมถนนในพ้ืนที่เขตราชเทวี 
- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว    
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างและแนวทางการเสียภาษีของผู้ถือครองที่ดิน เพ่ือให้ก รุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือมอบให้
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
5. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิ หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนใดของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

- ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ีหนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ 
วิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาในการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

 
6. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

6.1 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดฌาปนสถานในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครปรับปรุงเตาเผาศพให้มีค่ามลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน  

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
6.2 ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมความเข้มงวด

ในมาตรการป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของศาสนสถานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
6.3 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการจราจรมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาใน

การศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 
 
 

6.4 ญัตติ... 
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6.4 ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหามาตรการ
ควบคุมให้การประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงที่มาเจาะและขุดถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
ให้อยู่ในสภาพเดิมตามมาตรฐานการทำถนน 

- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
 
7. เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะ
ของอาคารและพ้ืนที่ว่างนอกอาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2567 

7.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและแนวทาง  
ในการดำเนินการติดตั้ง ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 มกราคม 2567 

7.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ยานพาหนะ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 120 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 13 มีนาคม 2567 

7.4 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 5 ธันวาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 5 มีนาคม 2567 

7.5 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 2 ธันวาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2567 

7.6 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพจิารณา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 9 ธันวาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 

7.7 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2562 ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 5 ธันวาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 

 
 

7.8 คณะกรรมการ... 
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7.8 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรในรูปแบบการให้สัมปทาน 
ที่รัฐให้สิทธิแก่เอกชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 9 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 เมษายน 2567 

7.9 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 9 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 เมษายน 2567 

7.10 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 8 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 เมษายน 2567 

 
 

เลิกประชุม เวลา 15.50 น. 
 
 
 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จดัทำ  


